



ĐẢNG BỘ TỈNH LÀO CAI 75 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

ĐẶNG XUÂN PHONG*

Bảy mươi lăm năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh Lào Cai gắn liền với chặng đường đấu tranh anh dũng, bất khuất, đầy hy sinh, gian khổ, song cũng vô cùng vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, toàn thể nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai luôn đoàn kết một lòng, hướng về Đảng, Bác Hồ kính yêu, cống hiến và hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc “phên dậu” của Tổ quốc.

Những chặng đường lịch sử vẻ vang

Nằm ở vị trí chiến lược quan trọng, tỉnh Lào Cai luôn được coi là “phên dậu”, là một trong những địa bàn trọng yếu của Tổ quốc. Ngay từ buổi đầu dựng nước, vùng đất Lào Cai đã thường xuyên là địa bàn diễn ra chiến sự ác liệt, chiến đấu chống lại các thế lực phản động và ngoại bang xâm lược; trong đó, có nhiều trận quyết chiến chống quân xâm lược phương Bắc để giữ vững biên cương của Tổ quốc. Vì vậy, nơi đây đã sớm hun đúc truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm kiên cường, bất khuất. Khi thực dân Pháp xâm chiếm nước ta, Lào Cai là một trong những căn cứ cách mạng quan trọng để chống thực dân Pháp. Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã liên tiếp nổi dậy khởi nghĩa chống thực dân Pháp xâm lược. Nhiều chiến công oanh liệt chống giặc ngoại xâm ở nơi “phên dậu” của Tổ quốc đã đi vào lịch sử, đánh dấu chặng đường đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai.

Năm 1945, tỉnh Lào Cai phải đối phó với quân đội Tưởng Giới Thạch và bè lũ tay sai phản động. Đúng vào thời điểm phức tạp ấy, ngày 18-10-1945, Bác Hồ viết thư gửi đồng bào và chiến sĩ tỉnh Lào Cai thể hiện sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc và lời động viên, niềm tin tưởng của Người. Lá thư của Bác như lời hiệu triệu giúp cho nhân dân tỉnh Lào Cai đứng lên đấu tranh giành chính quyền. Chỉ một thời gian ngắn, trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, đoàn cán bộ của Trung ương về kết hợp với cán bộ của địa phương đã vận động thành lập được chính quyền cách mạng ở thị xã Lào Cai, huyện Bảo Thắng và huyện Sa Pa.

Đầu tháng 9-1946, Ban Cán sự Đảng tỉnh Lào Cai được thành lập. Ngày 30-11-1946, Ủy ban Quân quản tỉnh Lào Cai được thành lập và đến đầu năm 1947 thì đổi tên thành Ủy ban Hành chính và Ủy ban Kháng chiến. Để nâng cao năng lực lãnh đạo công cuộc

* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai

kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, tháng 1-1947, Khu ủy Tây Bắc quyết định thành lập Tỉnh ủy Lào Cai lâm thời thay cho Ban Cán sự Đảng. Ngày 5-3-1947, tại thị xã Lào Cai, Hội nghị toàn thể đảng viên tỉnh Lào Cai đã họp tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai. Hội nghị là mốc son đánh dấu sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Lào Cai. Kể từ đây, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã tập trung phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở cách mạng, tiến hành cuộc đấu tranh đầy cam go, quyết liệt tiến đến giải phóng tỉnh nhà.

Tháng 10-1947, thực dân Pháp tái chiếm tỉnh Lào Cai. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã phối hợp với quân và nhân dân các dân tộc vùng Tây Bắc đứng lên đấu tranh dưới nhiều hình thức khác nhau, nhằm làm thất bại âm mưu “Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt trị người Việt” của thực dân Pháp. Đặc biệt là, trong chiến thắng của quân và nhân dân các dân tộc vùng Tây Bắc, như chiến dịch Sông Thao (tháng 7-1949), chiến dịch Tây Bắc (tháng 2-1950), đều có đóng góp to lớn của quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai.

Tháng 9-1950, trong chiến dịch Biên giới (Chiến dịch Lê Hồng Phong II), quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã chiến đấu kiên cường, lần lượt giải phóng các địa phương trong tỉnh. Ngày 1-11-1950, thị xã Lào Cai sạch bóng quân xâm lược; chiến dịch Lê Hồng Phong II kết thúc thắng lợi, tỉnh Lào Cai được hoàn toàn giải phóng, mở ra một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai; đồng thời, phá tan âm mưu lập “Tỉnh Nùng”, “Tỉnh Thái” tự trị và ý đồ phong tỏa biên giới của thực dân Pháp, tạo ra bước

ngoặt mới cho cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc Việt Nam. Thắng lợi đó không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết chiến đấu dũng cảm, mưu trí của quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai, mà còn khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ tỉnh Lào Cai.

Từ năm 1950 đến năm 1955, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã đồng hành, chi viện sức người, sức của cho chiến dịch Điện Biên Phủ hoàn toàn thắng lợi (năm 1954), hoàn thành nhiệm vụ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, bảo vệ thành quả cách mạng. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (từ năm 1955 - năm 1975), Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã lãnh đạo nhân dân vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa tiến hành chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ trên địa bàn tỉnh, cùng với nhân dân miền Bắc thực hiện nghĩa vụ của hậu phương lớn chi viện cho tiền tuyến miền Nam. Tỉnh Lào Cai tự hào đã có hàng nghìn người con ưu tú lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu anh dũng, hy sinh, góp phần cùng cả nước đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Những năm 1976 - 1991, trên cơ sở sáp nhập các tỉnh Lào Cai, tỉnh Yên Bái và các huyện Mù Căng Chải, huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Than Uyên của tỉnh Nghĩa Lộ đã hình thành tỉnh Hoàng Liên Sơn; kể từ đây, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng phòng tuyến biên giới, cùng cả nước tiến hành cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (tháng 2-1979), giữ vững “phên dậu” của Tổ quốc.

Từ năm 1991 đến nay, sau hơn 30 năm tái lập - đổi mới và phát triển, Lào Cai đã chuyển mình mạnh mẽ từ một vùng đất nghèo khó, hoang tàn, đổ nát sau chiến tranh trở thành vùng động lực phát triển -

một điểm sáng ở khu vực Tây Bắc của Tổ quốc. Đặc biệt là từ năm 1991, khi được tách ra từ tỉnh Hoàng Liên Sơn, Lào Cai phải đối mặt với nhiều khó khăn của một tỉnh vùng cao, biên giới có nhiều dân tộc cùng sinh sống; mật độ dân trí thấp (60% số trẻ trong độ tuổi không được đến trường, có tới 14 xã “trắng” về giáo dục); 7/10 huyện chưa có điện lưới quốc gia, 138/180 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, 150/180 xã chưa có đường giao thông đến trung tâm; 55% số hộ dân thuộc diện đói, nghèo, 36 xã chưa có trạm y tế; tình hình an ninh biên giới còn nhiều phức tạp, khó lường,... Các trung tâm thị xã, thị trấn trong tỉnh gần như bị tàn phá hoàn toàn bởi chiến tranh. Thời điểm đó, tỉnh Lào Cai là một trong những tỉnh nghèo nhất trên cả nước, thu ngân sách chỉ đạt 36 tỷ đồng.

Từ năm 1991 đến năm 2001 là chặng đường Đảng bộ tỉnh Lào Cai vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, định hình hướng đi, xác định nhiệm vụ trọng tâm, phát huy lợi thế để tạo đà phát triển bằng những chủ trương, quyết sách quan trọng, nhằm tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Bước vào thập niên đầu của thế kỷ XXI (2001 - 2011), tỉnh Lào Cai thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo trong việc khai thác tiềm năng, lợi thế kết hợp với phát huy nội lực, tập trung khơi thông điểm nghẽn, tạo tiền đề cho sự phát triển bứt phá trên nhiều lĩnh vực. Từ năm 2011 - 2021, tỉnh Lào Cai tập trung nâng tầm vị thế, phát triển toàn diện theo hướng nhanh và bền vững; trong đó, chủ trương lấy công nghiệp chế biến sâu làm khâu đột phá, thương mại, dịch vụ, du lịch làm mũi nhọn; đồng thời, tiếp tục tập trung cho nông nghiệp, nông thôn, lấy xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi, ưu tiên để phát triển.

Một số kết quả nổi bật trong chặng đường đổi mới và phát triển

Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ tỉnh, sau hơn 30 năm tái lập, tỉnh Lào Cai đã vươn mình từ một tỉnh nghèo nhất cả nước trở thành tỉnh đứng đầu khu vực Tây Bắc và đứng tốp đầu trong 14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc. “Bức tranh” kinh tế của tỉnh đã thể hiện sự bứt tốc mạnh mẽ so với ngày đầu tái lập tỉnh: Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, liên tục, bình quân giai đoạn 1991 - 2021 đạt trên 10%/năm; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2021 đạt 9.939 tỷ đồng (gấp 276 lần so với năm 1991), thu nhập bình quân đầu người đạt 82,68 triệu đồng (gấp 121,5 lần so với năm 1991), cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Văn hóa - xã hội phát triển toàn diện và có bước đi vững chắc. Giáo dục, y tế đều có bước phát triển vượt bậc, nếu như ngày đầu tái lập tỉnh, có 60% số trẻ em trong độ tuổi chưa được tới trường, thì đến năm 2000 tỉnh Lào Cai đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học xóa mù chữ; năm 2007, phổ cập giáo dục trung học cơ sở; năm 2013, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đạt kết quả toàn diện, đạt tỷ lệ 11,2 bác sĩ/1 vạn dân; có 9 bệnh viện tuyến huyện, 152 trạm y tế xã, phường, thị trấn, 3 bệnh viện tuyến tỉnh và 1 bệnh viện đa khoa tỉnh quy mô 700 giường bệnh. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, từ 54,8% (năm 1991) xuống còn 5,31% (năm 2021); khách du lịch đến tỉnh Lào Cai đạt 5,1 triệu lượt người (năm 2019); đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới với 62/127 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 1 huyện được công nhận huyện nông thôn mới (huyện Bảo Thắng); 100% số xã, thôn bản có đường giao thông kiên cố và điện lưới quốc gia. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh

Lào Cai luôn được xếp thứ hạng cao của cả nước. Lào Cai là tỉnh đầu tiên công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DCI). Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác quốc phòng - an ninh, đối ngoại đều đạt được những kết quả toàn diện. Với những kết quả vượt bậc đã đạt được, tỉnh Lào Cai luôn được xem là tỉnh tiên phong trong nỗ lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo và không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Ngày 5-3-2022, kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, chính là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai cùng nhau ôn lại những trang sử vẻ vang, rất đỗi tự hào để xây dựng “khát vọng” vươn cao, vươn xa, sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa Lào Cai trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030 và tỉnh phát triển vào năm 2045.

Những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực sau hơn 30 năm tái lập tỉnh đã khẳng định vai trò to lớn của Đảng bộ tỉnh Lào Cai cùng sự chung sức, đồng lòng, thống nhất ý chí của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Có được những thành tựu trên, trước hết là do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở có sự đoàn kết, thống nhất cao, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì một Lào Cai phát triển nhanh, bền vững. Cùng với quan điểm chỉ đạo đúng đắn, nhất quán, phương pháp lãnh đạo khoa học, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, Đảng bộ tỉnh Lào Cai luôn coi trọng phát triển toàn diện, bền vững, có bước đi thích hợp. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tập trung cho cơ sở, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng và Quy chế Dân chủ ở cơ sở, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, tập trung khai thác tốt nguồn nội lực, thu hút

và sử dụng có hiệu quả ngoại lực để phát triển nhanh và bền vững.

Chặng đường 75 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh Lào Cai ghi dấu những trang sử vẻ vang, thấm đượm biết bao mồ hôi, công sức và cả xương máu của lớp lớp thế hệ người Lào Cai. Với những thành tựu đạt được, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận và phong tặng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Sao Vàng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Huân chương Độc lập hạng Nhất; đồng thời, có nhiều tập thể và cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động.

Một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới

Trên chặng đường phát triển mới, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn tự hào về chặng đường đã qua. Với khát vọng vươn lên mạnh mẽ vì một Lào Cai phát triển nhanh và bền vững, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã xác định những mục tiêu lớn không chỉ cho 5 năm, mà còn cho cả tầm nhìn dài hạn để đến năm 2030, đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước và phấn đấu đến năm 2045 Lào Cai sẽ trở thành tỉnh phát triển của cả nước. Để hiện thực hóa được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI đã cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng bằng 18 đề án trọng tâm cùng với 24 mục tiêu, 7 nhiệm vụ trọng tâm, 9 nhóm giải pháp và 2 lĩnh vực đột phá để thực hiện đến năm 2025. Trong đó, cần tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm, nhằm tạo ra cơ chế thông thoáng, mở đường cho sự phát triển trên chặng đường tiếp theo, cụ thể như sau:

Một là, cần xây dựng và triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách để tập trung vào các lĩnh vực có lợi thế; thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các dự án quy mô lớn thu hút sử dụng nhiều lao động, ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đối với những lĩnh vực then chốt gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài và thúc đẩy đổi mới sáng tạo để tỉnh Lào Cai thực sự là trung tâm, là động lực phát triển của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Hai là, cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn quyền lợi và trách nhiệm của các địa phương, đơn vị; phát huy tính sáng tạo, chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm và dám đương đầu với khó khăn, thử thách.

Ba là, quy hoạch và thực hiện thật tốt quy hoạch, gắn kết chặt chẽ, khoa học, đồng bộ giữa quy hoạch chung, quy hoạch vùng, quy hoạch liên vùng, quy hoạch ngành, lĩnh vực nhằm góp phần phục vụ cho đầu tư phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Bốn là, phát triển du lịch - dịch vụ là mũi nhọn để đột phá; trong đó tập trung xây dựng Sa Pa trở thành khu du lịch quốc gia mang tầm quốc tế, khu vực xã Y Tý (huyện Bát Xát), huyện Bắc Hà, thành phố Lào Cai và trực tâm linh Bảo Hà - Tân An; đưa Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai trở thành trung tâm logistics lớn của cả nước.

Năm là, phát triển hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng số tạo nền tảng cho chuyển đổi số, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số, xây dựng chính quyền điện tử gắn với cải cách hành chính, tinh giản bộ máy nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong tỉnh.

Sáu là, phát triển công nghiệp là trụ cột, thu hút đầu tư để chế biến sâu các sản phẩm chủ lực, sản phẩm công nghệ của tỉnh. Chuyển dịch mạnh sang sản xuất nông nghiệp hàng

hóa theo chuỗi, gắn với thị trường để nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho khu vực nông thôn.

Những quyết sách này không chỉ trúng và đúng khi soi vào quan điểm xuyên suốt của Đảng bộ tỉnh trong nhiều nhiệm kỳ qua, đó là phát triển dựa trên những tiềm năng, lợi thế so sánh, mà còn phù hợp với mục tiêu tăng trưởng xanh, tăng trưởng bền vững và quy hoạch phát triển vùng của Chính phủ. Cùng với đó, nguồn lực con người, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cũng được đề cập theo một quan điểm mới, là thoát ly khỏi tầm nhìn nhỏ hẹp, khơi thông sức sáng tạo, dám nghĩ rộng để hoàn thành những mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã xác định.

Năm 2022 đánh dấu chặng đường hơn 30 năm tái lập, đổi mới và phát triển tỉnh Lào Cai, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Càng tự hào về truyền thống lịch sử anh dũng kiên cường của tỉnh, về vai trò của Đảng bộ tỉnh Lào Cai trong những thành công đó, mỗi người dân Lào Cai, mỗi cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị của tỉnh càng thấy rõ hơn trách nhiệm với tương lai phát triển của tỉnh nhà. Nhiệm vụ đặt ra đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai trong giai đoạn mới là rất nặng nề, song cũng vô cùng vẻ vang. Với ý chí và nghị lực vượt qua mọi khó khăn, lòng dũng cảm và sự thông minh sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Lào Cai nguyện đoàn kết một lòng, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, viết tiếp những trang sử mới hào hùng, góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, trở thành điểm sáng ở vùng Tây Bắc của Tổ quốc, sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của cả nước. □